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      ตามท่ี กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท ซิตี ้ แพลน  
โปรเฟสชันนอล จำกัด ให้ดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก นั้น กรมทางหลวง 
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมปรีชาราชสีห์ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษา 
ขอบเขตการศึกษา และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกี ่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา ทั้งนี ้ ในการประชุมได้รับเกียรติจาก  
นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 76 คน ประกอบด้วย 
หน่วยงานราชการส่วนกลาง หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์ 
หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน/องค์กรเอกชน
ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (ENGOs) สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม (สถานพยาบาล สถานศึกษา และมัสยิด) 
กลุ่มประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีโครงการ และสื่อมวลชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

กลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา 
นำเสนอรายละเอียดโครงการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย 
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ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจงและการนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ด้านวิศวกรรม 
1. บริเวณพื้นที่โครงการประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ในระหว่างการ

ก่อสร้างสะพานรวมถึงในระยะเปิดดำเนินการ จะมีวิธีการป้องกันปัญหาน้ำท่วม
อย่างไร 

โครงการจะพิจารณากำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดน้ำท่วม
บริเวณริมฝั่งสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกในระหว่างการก่อสร้าง โดยในการศึกษาครั้ง
นี้จะมีการประสานงานเพื่อหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เกี่ยวกับการ
ออกแบบปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยทางท่ีปรึกษาจะนำแผนการก่อสร้างและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบมานำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

2. ในช่วงระหว่างการก่อสร้าง หากปิดเส้นทางลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกเดิม 
จะส่งผลกระทบต่อการเข้า-ออกของชุมชนหัวสะพาน โครงการจะมีมาตรการ
ลดผลกระทบอย่างไร 

จากการสำรวจปริมาณรถที่ผ่านเข้า-ออกบริเวณทางลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีรถยนต์เพียง 20 คัน/วัน อย่างไรก็ตาม 
โครงการจะพิจารณากำหนดมาตรการ เพื่อลดผลกระทบจากการเข้า-ออกของ
ชุมชนในพื้นที่ต่อไป 

3. ในขั ้นตอนการขออนุญาตใช้ที ่ด ินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
กรมทางหลวงจะต้องแนบแบบก่อสร้างเพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาตด้วย รฟท. 
จึงจะเริ ่มกระบวนการพิจารณาอนุญาต ดังนั ้น ขอให้กรมทางหลวงเร่งรัด
การจัดส่งแบบก่อสร้างให้ รฟท. เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบพ้ืนที่  

ปัจจุบันประเทศมาเลเซียอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบขั้นสุดท้าย (Final 
Drawing) ซึ ่งคาดว่าจำดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้  
หากกรมทางหลวง ได้แบบก่อสร้างขั ้นสุดท้ายจากประเทศมาเลเซียแล้วจะ
ดำเนินการจัดส่งแบบก่อสร้างให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาตต่อไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. เนื่องจากบริเวณสะพานรถไฟเดิม ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน 

ซึ่งมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์ จึงอยากให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีมาตรวจสอบ
พ้ืนที่ก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการ 

ในการศึกษาผลกระทบด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจะมีผู้เชี ่ยวชาญด้าน
โบราณคดีลงสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ศึกษาในระยะ 1 กิโลเมตรจากกึ่งกลาง
แนวเส้นทางโครงการ เพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบให้มีความเหมาะสมต่อไป 

5. ห่วงกังวลผลกระทบต่อการกีดขวางทางไหลของน้ำ และการกัดเซาะตล่ิง
เนื่องจากมีการก่อสร้างตอม่อลงในลำน้ำ  

ในการก่อสร้างตอม่อลงในแม่น้ำโก-ลกจะพิจารณาก่อสร้างตอม่อให้ตรงกับ
ตำแหน่งของสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกเดิม โดยในการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ ่งแวดล้อม จะมีการประเมินผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดิน โดยจะมี
ผู้เชี ่ยวชาญด้านอุทกวิทยาลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลสภาพลำน้ำ และ
ความเร็วกระแสน้ำ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ผลกระทบต่อความเร็วและ
ทิศทางการไหลของน้ำ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หากพบว่ามีผลกระทบ
จะกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบมานำเสนอในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประชุมเพ่ือหารือแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที ่อ.สุไหงโก-ลก 

 

 

 

ประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อชี้แจงและการนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษา 
ด้านการโยกย้ายเวนคืน 
6. ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง จะมีการจัดหาที่อยู่

อาศัยทดแทนหรือไม่ จากสิ่งปลูกสร้าง 12 หลัง ที่ต้องรื้อย้าย จะมีครัวเรือนที่
ได้รับผลกระทบด้านท่ีอยู่อาศัยจำนวน 5 ครัวเรือน ขอให้มีการพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อยู ่ในระหว่างการ
พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการเพื ่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าชดเชยหรือ 
แนวทางการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

7. อยากทราบว่าชุมชนในเขตทางรถไฟที่อยู ่นอกพื้นที ่ก่อสร้าง จะยังสามารถ
อยู่อาศัยในพื้นที่ของ รฟท. ได้เช่นเดิมหรือไม่ 

กรมทางหลวงจะมีการขอใช้พื้นที่ในเขตทางรถไฟเพื่อก่อสร้างโครงการ กว้าง
ประมาณ 31 เมตร โดยจะมีผลกระทบกับสิ่งปลูกสร้างจำนวน 12 หลังเท่านั้น 
สำหรับพื้นที่ที่อยู่นอกเขตการก่อสร้างดังกล่าว ยังอยู่ในความรับผิดชอบของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย 

8. ในเขตก่อสร้างมีศาลาแปดเหลี่ยมของศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะที่ต้องรื้อย้าย จะมีการ
จัดหาสถานท่ีสำหรับต้ังศาลาแปดเหล่ียมท่ีใหม่ให้หรือไม่ เนื่องจากมีความสำคัญ
กับคนในชุมชน  

ที่ปรึกษาขอรับข้อคิดเห็นไปศึกษาและพิจารณาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี
ในด้านความเหมาะสมของสถานท่ีต้ังศาลาแปดเหล่ียมแห่งใหม่  

9. บ้านเรือนในชุมชนหัวสะพานท่ีไม่ต้องโยกย้ายแต่อยู่ติดกับพ้ืนที่ก่อสร้าง มีสภาพ
ทรุดโทรม ซ่ึงอาจได้รับความเสียหายจากกิจกรรมก่อสร้าง 

ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจะพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็น
ข้อห่วงกังวลดังกล่าว และจะมีการกำหนดมาตรการให้มีความเหมาะสมต่อไป 

ด้านสิ่งแวดลอ้มและการมีสว่นร่วมของประชาชน 
บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด  
288/172 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 
โทรศัพท์ : 0 2003 5230 
ผู้ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม : คุณนิวรรณ รังษีสว่าง 
ผู้ประสานงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน : คุณนรากร คำแก้ว 

บริษัทท่ีปรึกษา 
ด้านวิศวกรรม 
บริษัท ซิต้ี แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด 
1199 ชั้น 15 อาคารปิยวรรณ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : 0 2617 0522      โทรสาร : 0 2617 0524 
ผู้ประสานงานด้านวิศวกรรม : คุณระพีพรรณ รับพรพระ 

กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักแผนงาน กรมทางหลวง 

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2354 6668 ต่อ 26504, 26505 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

Website
www.kolokbridge.com 

Facebook 
โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก

Line Official 
สะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก  

(@528amiyi) 


